
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 
Ár 2022, miðvikudaginn 27. apríl var haldinn 401. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14 og hófst kl. 08:41. Mættir:  Diljá 
Ámundadóttir Zoega Reykjavík, Björg Fenger Garðabæ, Ásgeir Sveinsson Mosfellsbæ, Halla 
Karí Hjaltested Kópavogi, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði og Magnús Örn Guðmundsson 
Seltjarnarnesi. Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Ómar 
Einarsson sviðsstjóri ÍTR og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð.  
 

Þetta gerðist: 
 
1. Sviðstjóri ÍTR gerði grein fyrir viðræðum við landeigendur vegna leigu á Skálafell. 
 
- Kl. 08:45 víkur Ómar Einarsson af fundi. 
 
2. Lagt fram rekstraruppgjör fyrir skíðasvæðin 2021. 
 
3. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra dags. 25. apríl 2022 um uppbyggingaráætlun 

á skíðasvæðum. 
 
4. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra dags. 24. apríl 2022 um stöðuna í fjöllunum. 
 

Fundi slitið kl. 09:20. 
 

Diljá Ámundadóttir Zoega 
 

Björg Fenger Ásgeir Sveinsson  
Halla Karí Hjaltested Kristín María Thoroddsen 
Magnús Örn Guðmundsson 

 
 
 
Fsk með fundargerð 
Rekstraruppgjör 2021 
Minnisblað framkvæmdastjóra um uppbyggingaráætlun 
Minnisblað framkvæmdastjóra um stöðuna í fjöllunum 


